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Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um fullorðinsfræðslu fatlaðra.

Frá Kolbrúnu Halldórsdóttur.

1. Hvaða áform eru uppi um fullorðinsfræðslu fatlaðra á næstunni:
a. með tilliti til húsnæðisvanda starfseminnar,
b. í ljósi samdráttar á yfirstandandi námsári?

2. Er gert ráð fyrir að breyta rekstrarformi fullorðinsfræðslunnar?


